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Ngày 23 tháng 2 năm 2024 

Jeff Ball   

OCBC đã tổ chức bữa tối thường niên vào tối thứ Năm tuần trước tại khách sạn Disneyland, với hơn 

700 người tham dự. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi.  

 

Linda DiMario   

Chúng tôi đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đối tác Octane trong tuần này và chúng tôi nhận ra khả 

năng kết nối của tất cả công việc chúng tôi đang thực hiện nhằm tăng cường việc làm được trả lương 

cao, xây dựng doanh nghiệp và tạo ra hiệu ứng trong cộng đồng. Cảm ơn Jeff vì đã có mặt ngày hôm 

nay. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phát động Tuần lễ Đổi mới OC với các đối tác chính là OCBC, Octane OC 

và Đổi mới Ứng dụng UCI Bill, sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. 

 

Jeff Ball   

Tuần lễ Đổi mới là một điều gì đó mới mẻ, chúng tôi có ba tổ chức đã hợp tác. Mục đích của hoạt động 

này là nhằm giới thiệu sự đổi mới đang diễn ra ở Quận Cam và các nguồn lực tuyệt vời mà chúng tôi 

có để giúp biến các ý tưởng thành hành động nhằm mang lại thêm cơ hội việc làm và tăng trưởng cho 

nền kinh tế địa phương của chúng ta.  

 

Jesse Ben Ron   

Cập nhật từ cuộc họp ở Sacramento, tiểu bang đang tìm cách loại bỏ CERF và các cụm từ như hợp 

tác chuyển tiếp đường cao tốc và công việc trên đường cao tốc. Bây giờ đó là công việc đầu tiên mà 

CA cần làm. Đây không phải là quyết định của các vùng mà là quyết định của nhà nước. Về mặt xây 

dựng thương hiệu, họ sẽ liên hệ với các khu vực để lấy ý kiến.  

 

Kathy Boyd 

Nhà nước muốn trở nên toàn diện hơn và để cho chúng ta có quyền tự chủ, chúng ta đã làm việc cùng 

nhau trong một số công việc như thiết kế để đổi mới thương hiệu.  

 

Ish Herrera   

Có những khu vực trong bang mà họ tự gọi mình là Redwood Rise, và ở Sacramento, họ tự gọi mình 

là Together We Prosper, đây là một số ví dụ về thương hiệu.  

 

Garry Brown   

Nhà nước đã cam kết cho sự thành công của dự án này. Tất cả 13 khu vực đều có cấu trúc khác nhau. 

Quận Cam có một cơ quan triệu tập và đó là OCBC, với 71 thành viên hợp tác. Quận Kern có 17 thành 

viên và 5 người triệu tập phải bỏ phiếu và thống nhất về cách tiến hành.  

 

Toni Symonds   

Tiểu bang hài lòng với sự tiến bộ của chúng ta, họ nghĩ Quận Cam đang đi đúng hướng.  

 

Christy Tran   
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Những kế hoạch khu vực này sẽ rất quan trọng. Khi chúng ta tiến về phía trước, thì trong quá trình 

này, tôi muốn tất cả các bạn suy nghĩ về những vấn đề của Quận Cam.  

 

Ish Herrera   

Trong quá trình đăng ký trực tiếp với tiểu bang, tôi đã chia sẻ rằng tất cả các thành viên của nhóm hợp 

tác này đều đã cam kết, thực hiện một cách có kỷ luật và đúng tiến độ.  

 

Jesse Ben Ron   

Tiểu bang thừa nhận rằng phần lớn nguồn tài trợ sẽ bắt nguồn từ các nguồn liên bang, tập trung vào 

Sáng kiến Đầu tư khu vực, ước tính khoảng 250 đến 275 triệu USD. Chính phủ liên bang dự kiến sẽ 

đóng góp chủ yếu vào khoản đầu tư 180 tỷ USD. Vui lòng tham khảo bản PDF đính kèm để biết thêm 

chi tiết. Ưu tiên của tiểu bang chúng ta là nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế và khả năng phục hồi, 

tận dụng nền kinh tế đa dạng của Quận Cam. Chúng tôi mong muốn mở rộng phạm vi của mình để 

bao gồm các ngành bổ sung và phân bổ ít nhất 40% kinh phí để hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh 

khó khăn. Các dự án phải phù hợp với Sắc lệnh Thực thi Công bằng Chủng tộc, bao gồm đánh giá tác 

động đến công bằng, phân tích sự dịch chuyển và sự tham gia của cộng đồng. Hơn nữa, có một sắc 

lệnh hành pháp nhấn mạnh đến việc bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học, phù hợp với mục tiêu của 

chúng ta là đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2045. Chúng tôi khuyến khích các bên liên 

quan cung cấp phản hồi về các tiêu chí dự thảo này vì họ sẽ phải lấy ý kiến của công chúng và những 

sửa đổi có thể có. 

 

Toni Symonds   

Tôi nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để thành lập Lực lượng Đặc nhiệm nhóm làm việc, hoặc gọi theo 

bất cứ cách nào mà mọi người cảm thấy thoải mái với thuật ngữ này.  

 

Linda DiMario   

Đối với tôi, có vẻ như thông tin bạn chia sẻ hôm nay tương đương với các hộp kiểm. Những thứ này 

phải được tích hợp hoặc kết hợp theo một cách nào đó. Điều đó có chính xác không?  

 

Jesse Ben Ron   

Vâng, nó là bắt buộc. 

 

Kate Klimow 

Chúng ta đã bỏ phiếu cho những loại dự án này. Còn công việc chúng ta đã làm thì sao? 

 

Jesse Ben Ron   

Chúng ta đang đi trước các khu vực khác, tôi sẽ làm trung gian với nhà nước. Chúng ta sẽ có nhiều 

thời gian hơn để xử lý tất cả thông tin này.  

 

Luis Sarmiento 

CERF là một cái tên khó hợp tác trong cộng đồng, tôi không thích Jobs First. Tôi thích một số tên của 

các khu vực khác. Bất cứ điều gì chúng ta làm tiếp theo đều sẽ quan trọng. Một số người trong chúng 

ta đã đề xuất một diễn đàn cộng đồng bổ sung. Tôi thích đề xuất của Toni về việc tạo nhóm làm việc.  
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Jesse Ben Ron   

Tôi đang suy nghĩ về một mốc thời gian dựa trên một số thông tin này. Rất có thể nhà nước sẽ cho 

phép chúng ta hoàn thành công việc này trước ngày 31 tháng 8 thay vì cuối tháng 6. Đây sẽ là yêu tiên 

cao nhất của tiểu bang, đó là ý tưởng về việc không yêu cầu các khu vực đệ trình hai đến ba dự án ưu 

tiên như một phần của Kế hoạch Khu vực Phần Hai. Nếu đúng như vậy thì khối lượng công việc của 

chúng ta sẽ giảm bớt. Tôi cần đến tiểu bang và nhận quyết định cuối cùng. Nếu tiểu bang định phát 

hành bản Kêu gọi Đề xuất (SFP) này vào tháng 9 thì đó là thời điểm sẽ có nguồn tài trợ, liệu chúng ta 

có đợi bản SFP cuối cùng và sau đó thực hiện quy trình trưng cầu dự án, nhưng cũng do đó quy trình 

này có thể sẽ bị trì hoãn? Hay chúng ta sẽ chuẩn bị những dự án khá mạnh rồi mới nộp đơn đầu tiên 

vào tháng 9? Họ cũng sẽ muốn chúng ta có một danh mục dự án. Tôi muốn nhóm suy nghĩ xem liệu 

chúng ta có muốn có các dự án sẵn sàng ngay khi có nguồn tài trợ để nộp hay không, và nếu có, 

chúng ta có muốn bổ sung thêm tiêu chí không? Sau đó chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu cụ thể về 

những dự án này.  

 

Ish Herrera   

Như vậy chúng ta đều hiểu từ viết tắt SFP là chào mời đề xuất. Đó là cơ chế mà nhiều cơ quan chính 

phủ sử dụng để mời mọi người gửi đề xuất của họ để được xem xét cấp vốn.  

 

Jesse Ben Ron   

Trong thư mục chia sẻ của chúng ta, bạn sẽ thấy danh sách các mục mà chúng ta vẫn cần làm. Chẳng 

hạn như việc rà soát, hoàn thiện khung chiến lược tiếp tục xem xét các chủ trương từ nhà nước. Tiểu 

bang không chỉ muốn xem danh sách 21 chiến lược mà họ còn muốn biết bối cảnh lịch sử và những 

nguồn lực mà Quận Cam có để đáp ứng những điều này.  

 

Jesse Ben Ron   

Xem qua tài liệu kết quả chiến lược, một số người đã bỏ phiếu nhầm nhiều hơn ba tiểu mục ở một số 

hạng mục nhất định. Tôi đang tìm họ để sửa nó, để có thể có một số thay đổi. Trong các ô 2-4, bạn có 

thể thấy sự thay đổi trong một số danh mục này. Có 4 mục đang nhận được kết quả cao nhất. Chúng 

ta cần phải cân bằng một cách rộng rãi giữa nhu cầu và việc đảm bảo rằng chúng ta không bỏ rơi 

nguồn tài trợ để đầu tư trong khu vực. Nếu bạn nhấp qua từng tab, nó sẽ cho bạn biết mục nào có 

nhiều phiếu bầu nhất. Tôi đã mã hóa màu sắc cho các mục trong các nhóm này, chữ và màu đỏ có 

nghĩa là đó là mục có số phiếu bầu cao nhất. Những cái màu đỏ là những cái mà chúng ta có nhiều 

khả năng sẽ xử lý nhất.  

 

Jesse Ben Ron   

Ba hạng mục được bình chọn nhiều nhất bao gồm: Số một, đầu tư vào sự thành công của lực lượng 

lao động địa phương, cung cấp các cơ hội đào tạo giúp trao quyền cho những nhân viên có mức lương 

thấp hơn để có được công việc được trả lương cao hơn và các ngành ưu tiên (đặc biệt là các công 

việc liên quan đến môi trường và khí hậu). Những nội dung trong ngoặc không nằm trong chiến lược 

ban đầu được các bên liên quan thực hiện. Thứ hai là tài trợ cho các chương trình đào tạo trước hoặc 

đào tạo kỹ năng mềm và/hoặc thực tập. Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng để phát triển lực lượng lao 

động và sẽ dạy các kỹ năng có thể chuyển giao, mang lại lợi ích cho tất cả người lao động, đặc biệt là 

những người có ít hoặc không có kinh nghiệm làm việc. Thứ ba, tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho cộng 

đồng doanh nghiệp nhỏ và các doanh nhân (có bổ sung ngôn ngữ, tiếp cận có trọng tâm hoặc các 
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hướng dẫn khác) để đảm bảo nguồn lực mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của 

các thành viên cộng đồng đã từng không được đầu tư, cụ thể là các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu 

của BIPOC. Đây là ba mục được bỏ phiếu từ Chiến lược phát triển các ngành mục tiêu. Có vẻ như 

khoảng cách giữa mục ba và bốn là không nhỏ. Khi chúng ta chuyển sang Chiến lược tăng cường đa 

dạng hóa kinh tế, phần đầu tiên đề cập đến nỗ lực hỗ trợ của các tổ chức giáo dục địa phương, đặc 

biệt là những cơ sở phục vụ cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, nhằm kết nối với người sử dụng lao 

động địa phương và xây dựng nguồn nhân tài. Thứ hai, nhà ở với giá cả phải chăng cho người lao 

động và giải quyết vấn đề đô thị hóa và giá cả tăng cao. Như bạn có thể thấy, mục này có sự ngang 

bằng với mục thứ ba, phát triển các công việc kỹ thuật cấp trung không yêu cầu bằng cấp bốn năm 

trong các ngành công nghiệp mới nổi. Thứ năm, tài trợ để làm cho các nguồn lực chăm sóc trẻ em và 

giao thông trở nên mạnh mẽ và sẵn có hơn. Chúng ta muốn cải thiện khả năng di chuyển đồng thời 

giảm lượng khí thải. Thứ sáu, về mặt kỹ thuật thì không phải top ba nhưng cần lưu ý, hãy yêu cầu các 

đối tác giáo dục tạo ra sự kết nối giữa các chương trình/lộ trình và dự án như ocVibe, địa điểm rộng 

100 mẫu Anh sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc, với 35 nhà hàng, 2 khách sạn 1.500 đơn vị nhà ở, văn 

phòng và công viên. Chuyển sang các Chiến lược ứng phó hiệu quả với các cú sốc kinh tế, thứ nhất là 

tăng cường liên lạc và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, để các cơ 

quan chính phủ biết cần đưa những cơ quan nào vào khi họ cần triển khai các hoạt động khẩn cấp và 

tài trợ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng của các cơ quan đó để có một mạng lưới an toàn đáng tin cậy. Thứ hai, 

cung cấp các nguồn lực và cơ hội cho các cá nhân được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của cú sốc kinh 

tế, và biến việc đào tạo và kinh nghiệm đó thành nền tảng để doanh nghiệp của họ trỗi dậy mạnh mẽ 

hơn sau cú sốc kinh tế (bao gồm việc loại bỏ rào cản ngôn ngữ, văn hóa và các rào cản tiếp cận khác). 

Thứ ba, tạo quỹ và kế hoạch triển khai viện trợ kinh tế cho các doanh nghiệp và cá nhân chưa đầu tư 

để thanh toán tiền thuê, hóa đơn y tế cũng như các nhu cầu và chi phí cơ bản khác. Ở đây cũng có 

điểm tương đồng ở vị trí thứ ba và số bốn là hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ trong quản lý tài 

chính để đảm bảo họ có hồ sơ tài chính có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ của chính phủ (bổ sung 

ngôn ngữ, tiếp cận có trọng tâm hoặc các hướng dẫn khác để đảm bảo nguồn lực mang lại lợi ích cho 

các doanh nghiệp nhỏ do các thành viên cộng đồng chưa đầu tư trước đây sở hữu, cụ thể là các 

doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của BIPOC). Chuyển sang Chiến lược tăng cường công bằng kinh tế, 

trước hết, thu hút người sử dụng lao động địa phương trong việc tạo ra và mở rộng các cơ hội học tập 

dựa trên công việc như học nghề. Thứ hai, cải thiện sự tham gia của cộng đồng, (sự tham gia của cư 

dân da màu có thu nhập thấp và cộng đồng chưa được đầu tư trước đây) vào việc tạo ra các chiến 

lược và dự án phát triển cộng đồng để đảm bảo (sự tham gia trực tiếp) vào các quyết định (để) mang 

lại lợi ích cao nhất cho những cư dân đó. Thứ ba, giáo dục cho học sinh trung học về các cơ hội việc 

làm bao gồm cả các ngành nghề không phải đại học; nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả học sinh trung học 

đều nhận được thông tin giống nhau về cơ hội của các em. Như bạn có thể thấy, ở đây cũng có sự 

ràng buộc. Thứ tư, là hỗ trợ các sáng kiến và tổ chức phi lợi nhuận hiện có nhằm mục đích mở rộng 

quy mô và nâng cao tay nghề cho người lao động, đặc biệt là trong các cộng đồng chưa được đầu tư. 

Các chiến lược tăng cường công bằng y tế có khả năng tiếp cận nhiều hơn (đầu tư vào các cộng đồng 

có truyền thống bị gạt ra ngoài lề xã hội và có thu nhập thấp nhằm giải quyết vấn đề sức khỏe cộng 

đồng và các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe và môi trường nơi họ sống. Những khoản đầu tư này có 

thể giải quyết vấn đề sức khỏe, việc làm tốt, không gian rộng mở, nhà ở giá phải chăng, các ưu tiên 

cộng đồng quan trọng khác và cải thiện các khu dân cư.). Khả năng tiếp cận các nhu cầu cơ bản 

không trực tiếp là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của một cá 

nhân, chẳng hạn như chất lượng thực phẩm, nhà ở, v.v. Tiếp theo, ủng hộ đầu tư để có bảo hiểm y tế 
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với giá cả phải chăng hơn, tiếp cận và nhận thức nhiều hơn, cũng như đầu tư vào (các hoạt động) y tế 

tư nhân (và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế được chấp nhận về mặt văn hóa). Tiếp theo, đảm bảo 

rằng tất cả các cộng đồng, phường của quận đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Các chiến lược nhằm tăng cường công bằng môi trường, thiết lập các Khu đổi mới xanh, nơi các 

doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ chuyển đổi sang các nguồn điện cũng như phương pháp vận hành, sản 

xuất và phân phối sạch hơn và bền vững hơn. Thứ hai, hình thành mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với 

các tổ chức dựa vào cộng đồng để xác định và phát triển các không gian xanh mới. Thứ ba, sử dụng 

các điểm dữ liệu và lập bản đồ từ nghiên cứu, ví dụ như CalEnviroScreen, để tập trung vào các đảo 

nhiệt và các tác động tiêu cực đến môi trường ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Hạng mục 

cuối cùng, Phù hợp với Chiến lược của Tiểu bang, đầu tư/hỗ trợ Tổ chức Hợp tác Giáo dục CA K-16, 

để xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các khu học chánh, trường cao đẳng cộng đồng và 

người sử dụng lao động địa phương nhằm tạo ra những lộ trình liền mạch cho học sinh. Thứ hai, tiếp 

cận hợp tác trong khu vực công và tư nhân, thống nhất các mục tiêu và chương trình để hỗ trợ nhiều 

việc làm hơn được trả mức lương đủ sống. Thứ ba, kết hợp nhu cầu về nhà ở giá rẻ hơn, nhà ở cho 

lực lượng lao động và/hoặc tiền trợ cấp nhà ở và kết nối với đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thứ 

ba là bỏ phiếu, triển khai và xây dựng cơ sở hạ tầng để sử dụng năng lượng sạch, điều này sẽ yêu cầu 

đào tạo cho những người muốn trở thành thợ điện và công nhân xây dựng lành nghề.  

 

Luis Sarmiento 

Mục đích của việc chỉ ra các chiến lược tương tự là gì? 

 

Jesse Ben Ron   

Tôi không muốn các danh mục lặp đi lặp lại, do đó, chúng tôi mang đến cơ hội hợp nhất những mục 

trùng nhau, nếu đó là điều nhóm mong muốn. Hợp nhất có thể mở ra một chiến lược khác, để sau đó 

nâng lên top ba. 

 

Luis Sarmiento 

Chúng ta có thể chuyển đến tab Tăng cường Đa dạng hóa Kinh tế không? Hàng số năm được xếp ở vị 

trí thứ ba và rất khác so với các hàng còn lại nên có lẽ trong trường hợp này việc thêm hàng số năm là 

hợp lý.  

 

Jesse Ben Ron   

Chính xác thì đó chính là cơ hội mà điều này mang lại, nếu sự hợp tác muốn đi theo hướng đó.  

 

Luis Sarmiento  

Tôi sẽ ủng hộ điều đó, nó sẽ cần được mở rộng hơn. 

 

Toni Symonds   

Tôi coi đây là bản đồ tư duy ban đầu và đây chính là lý do tại sao tôi đánh giá cao thể loại chiến lược 

bổ sung của Jesse. Đây là sự giải phóng theo nghĩa cố gắng đưa một số dữ liệu ra khỏi đó, một số thứ 

để sắp xếp suy nghĩ của chúng ta.  

 

Niree Kodaverdian   
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Là một nhà kinh tế, tôi biết rằng rất nhiều chính sách của chính phủ có những hậu quả được gọi là 

không lường trước được. Tôi muốn thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về lý do tại sao chúng ta chọn các 

chiến lược mà chúng ta đã thực hiện và muốn biết rõ hơn về các bước có thể hành động.  

 

Jesse Ben Ron   

Rất tiếc là tôi không nghĩ chúng ta có thể thực hiện đề xuất của bạn, cách chúng ta muốn tiến hành đã 

được thảo luận trước khi bạn tham gia cộng tác. Nhóm cộng tác cần có được một bộ chiến lược để 

cung cấp cho tiểu bang dựa trên các danh mục bạn thấy trong các tab này. Có một tài liệu tên là Hội 

nghị Chiến lược Phát triển Kinh tế, nơi các chiến lược được phát triển, nó không chỉ là một tuyên bố 

ngắn gọn mà còn có nội dung chi tiết, và đó là thứ mà chúng ta cũng sẽ phải phát triển, nhưng chúng 

ta không thể phát triển tài liệu đó nếu không nhận được khuôn khổ cấp cao sẽ do bạn quyết định với tư 

cách là thành viên cộng tác. Chúng ta phải xây dựng nó thành một quy trình công khai, đó là lý do tại 

sao có sự đa dạng và thậm chí là những quy trình này có thể sẽ hơi dài.  

 

Niree Kodaverdian   

Khi viết bản đề xuất, chúng ta có thể sửa đổi ngôn ngữ của chiến lược không? Hay chúng ta đang mắc 

kẹt với những chiến lược này? 

 

Jesse Ben Ron   

Chúng ta không thể tạo ra một chiến lược hoàn toàn mới vì điều đó sẽ làm suy yếu quy trình trước đó, 

nhưng chiến lược này phải đến cuối tháng 8 mới được thực hiện. Chúng ta có thời gian để xem phân 

tích xung quanh xem các chiến lược này sẽ như thế nào, và liệu mọi người có nghĩ rằng nó có đáng để 

hành động và giao cho tiểu bang hay không.  

 

Linda DiMario   

Có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tiếp cận cộng đồng. Ngoài ra, tôi đồng ý với Tony, 

những điều này sẽ được diễn giải theo những cách mang lại cho chúng ta những con đường hiệu quả 

nhất để đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn.  

 

Iosefa Alofaituli   

Tôi chỉ muốn nói rằng Niree không sai và Linda cũng không sai. Đây là những chiến lược có được từ 

nghiên cứu toàn diện, sự tham gia và trí tuệ của cộng đồng chúng ta. Theo quan điểm của Niree, 

chúng ta có thể coi đây không phải là chiến lược mà là định hướng chiến lược. Chúng ta đang tiến 

triển tốt và vẫn có thể tiếp nhận nhiều thông tin hơn bằng bằng chứng và nghiên cứu. 

 

Jesse Ben Ron   

Những gì chúng ta có thể làm, đặc biệt là bây giờ, khi một số mục đã được nâng cao hơn những phần 

khác là xem báo cáo và kéo các phần đề cập đến vấn đề này để xem liệu có sự liên kết hay không. Tôi 

có thể xem lại các tài liệu của cộng đồng Tiếp cận và Tương tác, và chỉ ra những điểm tương thích 

trong các khảo sát đó.  

 

Luis Sarmiento 
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Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc quay trở lại cộng đồng để họ xem xét vấn đề này. Chúng 

tôi muốn tổ chức một diễn đàn khác để xem xét những ý tưởng này và Niree, bạn cũng có thể tham gia 

cùng chúng tôi. 

 

Ish Herrera   

Có một bài tập thú vị ở Sacramento để kích hoạt bán cầu não miễn phí. Nếu có một câu chuyện trên 

trang nhất trên tờ báo địa phương của bạn mô tả sự thành công của sáng kiến này thì 10-20 năm nữa, 

tiêu đề đó sẽ là gì? Một người trong cuộc trò chuyện cho biết, Quận Cam đã phá vỡ các rào cản và 

thành công nhờ sự hợp tác liên ngành. 

 

Jesse Ben Ron   

Dòng tiêu đề có thể giúp chúng ta đưa ra một số định hướng, NorthStar của các bạn, kết thúc điều này 

bằng tất cả nỗ lực và công sức các bạn đã bỏ ra. 

 

Ish Herrera   

Tiếp tục suy nghĩ về Northstar là nghĩ cho lĩnh vực của các bạn, các nhóm liên quan của bạn, và điều 

đó được phản ánh như thế nào trong công việc mà chúng ta đang thực hiện để lặp lại không chỉ kết 

quả của các kết quả khảo sát, mà còn cả những tháng làm việc sắp tới trong việc cải tiến những kết 

quả đó. 


